



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการ ตาม
มาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ดังนี้

๑. จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน ปี ๒๕๖๖ และ ปรับปรุงประกาศเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและ ลูกจ้าง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ มีนโยบายที่จะผลักดันให้บุคลากรในสังกัด มีความตระหนักในคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ และเสนอแนะให้ ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่าย การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการให้รวบรวมข้อมูลการสอบหาข้อเท็จจริง สอบวินัย หรือข้อร้องเรียนต่างๆ นำมาวิเคราะห์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในหน่วยงาน

๒. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดยมีแผนการดำ
เนินงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นไปอย่างต่อเนื่องจึง
ได้จัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ โดยจะนำรายงานผลการ ปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาประกอบการพิจารณาดำเนินการให้ สอดคล้องกันและได้มีการติดตามรายงานผลตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอกะพ้อดังกล่าว เพื่อกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ หน่วยงาน

๓. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบ บุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๖ โดย งานพัสดุได้ชี้แจงให้
คณะกรรมการพัสดุในแต่ละ กลุ่มงาน เพิ่มการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้เสนองานตามประกาศ
ซึ่งจากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่พบการจัดซื้อ จัดจ้างที่ผู้เสนองานมีความเกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ภายในของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้มีการ
เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ บนเว็บไซต์<https://sasukkapho.com/>
ด้วย

๔. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้จัดตั้ง ชมรม STRONG สสอ.กะพ้อ โดยประชุม ชี้แจง
รายละเอียดการดำเนินงาน/การจัดทำปฏิทินการดำเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม/เชิญชวน เข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่ม/รวบรวมสมาชิกกลุ่ม เพื่อรณรงค์ด้านความโปร่งใส

/๕.สำนักงาน...

๕. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรทุกระดับให้รับทราบนโยบายดังกล่าวโดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป



(นายมะยาก็ สะมะแอ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ